



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

### เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานภาครัฐได้นำข้อมูลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐอันส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศและด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะต้องรับการประเมินจากระบบประเมินข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นการกำหนด มาตรการ แนวทางและกลไกในการกำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ / คู่มือการปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

**นโยบาย** มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

#### มาตรการ

๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. กำหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม

๓. กำหนดให้บุคลากรรายงานการดำเนินงาน/ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับหรือรายงาน ผ่านช่องทางการรายงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหา ต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบตามลำดับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาคลัง)

รักษาราชการแทนอธิการบดี